

# นิเวศนิทัศน์

ปีที่ 39 ฉบับที่ 40 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

## น.ราชภัฏนครฯ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ จัดเสวนาการสร้างสังคมแห่งธรรมและสังคมแห่งประชาธิปไตย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการเสวนา เรื่อง การสร้างสังคมแห่งธรรมและสังคมแห่งประชาธิปไตย ในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยมาร่วมเสวนา อาทิ นายประสงค์ ธรรมรงค์ ปราชญ์ชาวบ้านรางวัลแมกไซไซ ผศ.ดร.เดชชาติ ตริทรัพย์ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย นายสวัสดิ์ กฤตรัชคนันต์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และประธานกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ฉัตรชัย สุกระกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และนายณรงค์ นุ่นทอง อดีต สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.สมปอง รักษาธรรม เลขาธิการและผู้ประสานงานจัดงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ว่าเพื่อแสวงหาแนวทางการสร้างสังคมแห่งธรรมและสังคมแห่งประชาธิปไตย ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถขยายผลไปสู่การปฏิบัติของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ทั้งในด้านวิถีคิด วิถีชีวิต และการแสดงในเชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย และการจัดเสวนาในครั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมาร่วมเสวนาเพราะต้องการจะหาแนวทางเสริมสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยเป็นไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน และสามารถนำไปปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โดยคณะครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 4 กันยายน 2553

**สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกะทิดสถานการณ**



16-24 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ โดยได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมมากมาย ภายใต้หัวข้อเรื่อง "เกษตรคือชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงพลโลก" (Agriculture for Life Sufficiency Economy Nourishing The World) กิจกรรมที่มีในงานประกอบด้วยหลากหลาย ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการงานวิจัย นิทรรศการการศึกษา การสัมมนาวิชาการ นิทรรศการของกระทรวงเกษตรฯ นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงสัตว์ การประกวดสัตว์ แปลงสาธิต แสดงพืช ประประกวดพืช ร้านค้า นิทรรศการภาคเอกชน เวทีกลาง ร้านค้ากิจกรรมนักศึกษา และสวนสนุก ในส่วนของเรา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เชิญให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในส่วนของนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการในรูปแบบคลินิกเทคโนโลยี และคณะฯ ได้ดำเนินการออกคำสั่งที่ 051/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย กรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ในส่วนของฝ่ายจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะได้นำเสนอ เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เรื่องการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว เรื่องการทำพืชมเส่น้ำ และเรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องแกง จัดกิจกรรมในลักษณะของนิทรรศการและการสาธิตในรูปแบบการจัดคลินิกเทคโนโลยี ให้บริการสอน ให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริการวิชาการ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับข้าพเจ้า ผู้บริหารคณะฯ ได้มอบหมายภารกิจใหญ่ให้ ซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของมหาวิทยาลัย คือ ประสานกรรมการฝ่ายสถานที่ มีคณะกรรมการรวมทั้งหมด 11 คน งานที่ได้รับมอบหมายครั้งนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่มากสำหรับข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในวงการเกษตรมาเป็นสายเลือด ว่าจะต้องทำให้ดีที่สุด เมื่อทีมบริหารของคณะได้จัดประชุมมอบหมายแล้ว เราก็เดินทางไปดูสถานที่จัดงานทันที เพื่อจะได้มาวางแผนว่าจะจัดการอย่างไร ซึ่งอะไรบางอย่างที่จำเป็นภายใต้งบประมาณเพียง 10,000 บาท กับการจัดงานใหญ่ระดับชาติ ในความรู้สึกเหมือนเราเดินเข้าไปท่ามกลางปากเสือ และจระเข้ เพราะงานมันยิ่งใหญ่โตมาก แต่ยังไม่ยอมอยู่หน้าหนึ่งว่างานแบบนี้เราเคยมีประสบการณ์มากมายนอกเหนือจากที่ได้ เช่น การจัดตกแต่งสวน ข้าพเจ้าก็เคยจัดและรับจ้างจัดสวนมาแล้ว และก็เคยเป็นกรรมการตัดสินการจัดตกแต่งสวนระดับชาติมาแล้ว 3-4 ครั้ง ก็พอจะมองออกว่าควรจะทำอย่างไร ทีมงานฝ่ายสถานที่ดำเนินการอยู่ถึง 3 วันเต็ม ๆ ก็ได้งานออกมาเป็นที่น่าภูมิใจพอประมาณ จนกระทั่งวันเปิดงาน 17 กรกฎาคม 2553 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติในช่วงบ่าย เวลาประมาณ 15.30 น. มหาวิทยาลัยได้จัดทีมผู้บริหาร ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี นายสวัสดิ์ กฤตราชนันต์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข้าพเจ้า ได้ไปร่วมรับเสด็จพระองค์ท่าน นอกจากนั้นยังมีผู้บริหารคณะอีกที่ไปร่วมงาน แต่ไปไม่ทันเนื่องจากมีเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายเกิดขึ้น แต่เสียค่ายมากเลย เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จกลับแล้ว คณะผู้บริหารของเรารีบกลับเสียก่อนไม่มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตของมหาวิทยาลัยเลย ท่านอาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะมาดูก็ได้ เพราะภารกิจการบริหารมากมายจนไม่มีเวลาใส่ใจกับเรื่องนี้ก็ได้ ก็ไม่เป็นไรถือเป็นเรื่องปกติในการทำงานเพราะมีเวลาไม่เพียงพอสำหรับงานนี้ก็ได้

ขณะนั้นงานวันเกษตรกำลังดำเนินการอยู่จะสิ้นสุดในวันเสาร์ที่ 24 ก.ค. นี้ ผู้ใดสนใจไม่ควรพลาด เพราะระยะทางไกลมาก ๆ ควรจะพานักศึกษา บุตรหลานไปชม เพราะมีอะไรดี ๆ มากกว่าที่คิด เป็นงานระดับชาติ "เกษตรคือชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงพลโลก" และมาจัดใกล้บ้านเรามากที่สุด

ขอขอบคุณทีมงานฝ่ายจัดสถานที่ทุกท่าน ทีมงานคลินิกเทคโนโลยีที่ไปช่วยทำให้การจัดกิจกรรมดำเนินการไปได้ลุล่วง คราวหน้าถ้ามีโอกาสรับใช้ในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ ทีมงานพร้อมยินดี และขอขอบคุณผู้บริหารคณะฯ ทุกท่านที่ให้โอกาสทำงาน และจะพยายามเขียนบทความดี ๆ ที่เป็นสาระเกี่ยวกับงานเกษตรแห่งชาติครั้งนี้มารับใช้ท่านผู้อ่านอีกในคราวหน้า



เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร  
เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม महाराชินี ณ สถานี  
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช





บรรณาธิการฝ่ายข่าว ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ , นางณัฏฐา นนทโชติ

พัญจนโศภน อัครภานุ นายกองเอก ประชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ปากไทย ฉบับวันหยุดพิเศษที่ 22 กรกฎาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8-8 ปีฉลู เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมตักบาตรรูปเทียน ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 17.00 น. ณ ลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

เตรียมดอกมะลิไว้กราบแม่กันหรือยัง วันแม่กำลังเวียนบรรจบมาอีกครั้ง บรรดาลูกๆ คงกำลังมองหาของฝากของขวัญให้คุณแม่ที่น่ารักและแสนจะใจดีของเรากันบ้างแล้ว "ดอกมะลิ" ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ลูกๆ นิยมนำไปกราบแม่ ท่านใดที่สนใจ ซื้อมาได้ไม่ยาก แวะมาที่สำนักงานอธิการบดี หรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ มีผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติให้ท่านเลือกซื้อหลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชนิพนธ์ ได้ขอความร่วมมือในการจัดจำหน่าย

บอกกล่าวถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจงานด้านเกษตร ปีนี้จัดกันยิ่งใหญ่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 16-24 กรกฎาคม มีหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมจัดนิทรรศการมากมาย ในส่วนมหาวิทยาลัยของเราได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำผลงานเข้าร่วมจัดด้วย งานนี้ต้องบอกก่อนนอกจากได้ความรู้แล้วยังมีผลผลิตทางเกษตรจำหน่ายแจกอีกด้วย หากท่านมีเวลาก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

โทรศัพท์ภายในหลายหมายเลข อาทิ หมายเลข 121 122 194 174 และ 191 ชัดช่องมานาน คุณมงคล จุลโพธิ์ หัวหน้างานซ่อมบำรุง ลงมือแก้ไขปัญหาแบบถูกจุด ขณะนี้ใช้ได้แล้วทุกเบอร์ เจ้าของหลายเลขต่าง ไชโย ไชโย

เพิ่งไชโยกับเรื่องโทรศัพท์ ด้านสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็รีบแจ้งมาว่าในขณะที่อุปกรณ์ส่งสัญญาณระบบเคเบิลทีวีของสำนักฯ ชัดช่อง ขอปิดบริการชั่วคราว เพื่อแก้ไขและซ่อมแซม และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ของมันชัดช่องกันได้ผู้ใช้บริการคงจะไม่หงุดหงิดไปเนอะ

ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม นี้ บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรม PLUG&PLAY campus Tour 2010 เพื่อมอบสิทธิ์พิเศษให้กับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการซื้อ MacBook MacBook Pro และ iMas ในราคาพิเศษ สนใจเลือกซื้อเลือกหากันได้ที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 19 ตั้งแต่วันนี้

คุณชัญชิวา ไกรนุกูล เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ ฝากขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ ณ บ้านเลขที่ 38/6 บ้านยวนแหล ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553

ปิดท้ายปากไทยด้วยคำคมคนดัง " การมองโลกในแง่ดีเป็นคุณลักษณะที่ดี แต่ถ้ามีมากเกินไปจะกลายเป็นความโง่เขลา" - ฮีโอดอร์ รุสเวลท์- สวัสดีค่ะ